



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

21 เมษายน 2558 หน้า 10



วันยางพารา อำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
จังหวัดตรัง จัดงาน “วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์ยางพาราไทยและวันยางพาราแห่งชาติ
ประจำปี 2558” ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง เมื่อเร็ว ๆ นี้.



21 เมษายน 2558 หน้า A7

กั้นสถานการณ์

ลุยปรับแผนลดพื้นที่ปลูกยาง 1 ล้านไร่

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมปรับปรุงมาตรการพัฒนายางพาราทั้งระบบก่อนเสนอให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณา เพื่อขับเคลื่อนให้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการที่สำคัญๆ เช่น การลดพื้นที่การปลูกยาง ซึ่งหากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สามารถยึดคืนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยาง 6 แสนไร่ บวกกับโครงการลดพื้นที่ปลูกยางในปี 2558 จำนวน 4 แสนไร่ ก็จะลดพื้นที่ปลูกยางได้ทันที 1 ล้านไร่ และลดผลผลิตยางได้ 2 แสนตัน

“หากลดพื้นที่ปลูกได้ 1 ล้านไร่ ก็จะลดผลผลิตยางพาราลงประมาณ 1-2 แสนตัน/ปี จากผลผลิตทั้งหมด 4.1 แสนตัน ขณะที่ปัจจุบันไทยมีผลผลิตยางพาราในส่วนที่เกินความต้องการของตลาด 2 แสนตัน หากลดปริมาณผลผลิตบางส่วนเกินได้ราคายางน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้” นายอำนาจ กล่าว



ไทยบริติช

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

21 เมษายน 2558 หน้า 7

ตกลงแบบ หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน

ถนนยางขอ ม.44

การเสวนา “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในงานวันยางพาราแห่งชาติที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนเห็นตรงกัน ปัญหาราคายางมาจากเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก มากถึง 86%...ถ้าจะฝ่าวิกฤติให้ได้ ต้องพึ่งพาตัวเอง เพิ่มการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และสิ่งที่จะทำให้มีผลในทางปฏิบัติได้เร็วที่สุด ทุกฝ่ายมองไปที่นำไปใช้ทำถนน เป็นส่วนผสมในยางมะตอย ทั้งรัฐ-เอกชน-เกษตรกร เห็นดีเห็นงามไปกันหมด...แต่พอถึงขั้นปฏิบัติ กลับไม่มีใครคิดจะเร่งรัดแก้ไขอุปสรรคปัญหา

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ เห็นด้วยที่จะนำยางพารามาใช้ทำถนนในส่วนรับผิดชอบของอปท.ที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 1 แสนกิโลเมตร แต่หลายพื้นที่ยังไม่กล้าลงมือ เนื่องจากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ชัดเจนว่าจะทำได้แค่ไหน บางจังหวัดที่ลงมือทำไปแล้วส่วนแต่เสี่ยง ทำแบบเอาขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุก เพราะยังไม่รู้ว่าเลยว่ เมื่อเสร็จ...มาตรวจสอบภายหลัง พบว่า ถนนที่ทำไปแพงกว่าถนนลาดยางทั่วไป จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหาร อปท. เพราะการนำยางพารามาทำถนนถึงจะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาสูงกว่าถนนลาดยางธรรมดา 20% มันเข้าข่ายทุจริตจัดซื้อจัดจ้างแพงเกินจริง”

นายเศรษฐ์ อัญฟูรี นายก อบจ.ปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคสำคัญของการเอายางพารามาทำถนน ที่ยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาล

อีกปัญหา เทคโนโลยีการเอายางพารามาทำถนน ณ.วันนี้ มีผู้ผลิตเพียงรายเดียว ที่ทำได้ เปิดประมูล มีปัญหาในทางปฏิบัติ มีผู้มาประมูลรายเดียว เข้าข่ายล็อกสเปก เสี่ยงติดคุกได้อีกเช่นกัน

ที่สำคัญ ณ.วันนี้ยังไม่มีการระเบียบมารองรับว่าการนำยางพารามาทำถนน จะต้องใช้ยางพาราจากส่วนไหน จากเกษตรกรในพื้นที่หรือเปล่า ถ้าไม่มีระเบียบตรงนี้ นายเศรษฐ์ มองว่า สิ่งที่กำลังไปสู่สู่ปลายทางเพราะคนได้ประโยชน์จะกลายเป็นพ่อค้า...เกษตรกรจะไม่ได้อะไรเลย

ทั้งที่เป็นปัญหามีการพูดคุยเรื่องมานาน แต่หน่วยราชการกลับไม่ใส่ใจเร่งคิดหาทางแก้ไข ประหนึ่งรู้จะไม่ใช้...สินรระบบราชการทำงานกว่าตัวจะสูงจากฟ้าใหม่ไปซะก่อน

ไปๆมาๆทั้ง อปท. ทั้งคนสวนยาง คงต้องร้องขอ...ม.44 อีกแล้ววี่เนี่ย.

ชมชื่น ชูช่อ

21 เมษายน 2558 หน้า 7



□ แก่ราคายางตก

นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำว่า รัฐบาลต้องมีแผนการเพิ่มปริมาณการแปรรูปยางพาราอย่างชัดเจน เช่น นำยางพาราไปผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ทำถนน รวมทั้งนำไปแปรรูปเป็นยางปูพื้นสนามกีฬา และสนามฟุตบอล และควรลดพื้นที่ปลูกยางลง 25% ด้านการจัดโซนนิ่ง เชื่อว่า จะช่วยเพิ่มราคายางพาราไปอยู่ที่ 80 บาทต่อ กก.



21 เมษายน 2558 หน้า C2

เล่าเรื่อง
■ aseanposttoday
@gmail.com

ส่องอนาคตยางไทย

คณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์ศึกษากการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ เชิญร่วมงานเสวนา **AEC : อนาคตยางพาราไทย วิฤตหรือโอกาส** ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจัน รัชดา

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนา ยางพาราไทย โดยนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ และมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายอัคร์ พิศาลวานิช คณบดีคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายบุญหาญ อยู่อุดมยิ่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

21 เมษายน 2558 หน้า A7

ข่าวเด่นทั่วไทย

ยืนยันผูกพันกับขนยางพาราต้องคงไว้

พิทลุง — หลังจากภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) ได้ประชุมเรื่องยางพารากับรองแม่ทัพภาคที่ 4 โดยผลสรุปประเด็นสำคัญ คือ ให้ยังคงไว้ซึ่งโครงการผูกพันกับขนยางพารา แต่จะต้องแก้ไขให้รัดกุมในทางปฏิบัติ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดการผิดพลาด จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้มีรหัสประจำตัว กำหนดเขตการขายต่อไร่ และกำหนดเขตพื้นที่ขาย เพื่อป้องกันการหมุนเวียนขาย